

Thứ sáu 31 Mars 1933

Mùng 6 tháng ba (đứ) năm Qui-Dậu

LUCIEN TAN-VAN

GIÁ BẢO: Một năm... 12000, Sáu tháng... 6500, Ba tháng... 3500, Một số... 065

XIN LƯU Ý: Mọi bản xin từ học trước và phí ngoại của Ang-Ngô-vi-ê-đô, Thợ in sau về đăng báo thì gọi các ông L.M.V. Ngô, Chủ nhiệm.

Báo xuất-bán hàng ngày, trừ ngày lễ và Chúa-nhật

CHỦ-NHÂN: NGUYỄN VĂN CỬA, CHỦ-NHIỆM: LAM-VAN-NGÔ, Đáo-quân: ở đường Lucien Mossard số 57 - SAIGON

Việc làm được trước mặt mọi người, thì hãy nói; câu nói được trước mặt mọi người, thì hãy làm, SỰ-ĐIÊN

HIỆN-TÌNH SÀI-GON của dân ta

Ông Á (một nhà đại-thương) nói: Từ ngày xưa ở dưới quyền bá-hoàng của nước Pháp, việc buôn bán ngày càng mở mang, như là từ khi có cáiophone, máy-tên, người ta đi về đến việc buôn bán thương-mại, lại nhờ cái về-minh-vệ-chất-tiền-hồ quá man, nghề buôn ở xứ ta lại càng thêm phát đạt. Tôi về nghề buôn, tự không có học-thức như người Tây, và chưa có cái lý-hoàng như người Tàu, nhưng vì theo việc buôn bán từ thời nhỏ, và lại nhờ có chú làm công cho nhà, cũng có gan làm công cho người khác, việc buôn bán ngày càng thanh-vượng trừ các khoản ăn tiền chi phí, số tiền hàng tháng cứ từ mấy trăm trở lên. Mỗi tháng không muốn là ba trăm, mà công việc không được, và vì công việc này làm ăn cứ để dành như thế mới thì sự việc này như vậy thật là hay của các nhà này, bỗng gặp cái công nhân không-hoàng, tiền bạc ở trong tay ngày càng hao hụt đi, việc buôn bán càng ngày càng kém, nhất là từ ngày có việc chứ: bị giảm lương đến này, nhà làm ruộng thì lúa không bán được, không có tiền, mà các sự chi tiêu mỗi ngày đều rút bớt đi, các việc-chức thì vì số lương rút đi mà các khoản chi tiêu đều tăng lên, kể cả chi tiêu cá nhân, từ tiền lương, từ tiền nhà, từ tiền thuế, từ tiền thuế đất, từ tiền thuế cửa, từ tiền thuế địa tô, từ tiền thuế đất, từ tiền thuế cửa, từ tiền thuế địa tô, từ tiền thuế cửa, từ tiền thuế địa tô...

Hàng xe diên đê quyên

Báo L. T. T. V. không thành tròn vụ đê-quyên, duy nài xin giá tiền xe nhất định. Vì biết giá xe cao nhất ở nơi hàng xe-diên lệ mà lên xuống, cũng phải biết cho không ở nơi Chánh-phủ, hàng xe-diên lệ hàng xe-diên lệ muốn lên xuống chừng nào cũng được. Vậy thì hàng xe-diên lệ xin đê-quyên, định giá mới, Bôn-báo thế mới bán-tán Chôn-Saigon Giadinh xin Chánh-phủ xem xét thời cuộc cho hợp rồi sẽ phê. Đang hội không hoàng, công phu thì ngự, nhà nhà khuan-bách, nhưng tay thầy thợ và buôn bán bán bung đều bỏ thành phố rút về quê. Nhờ có xe diên đê mà đi làm lại tiền đê nớt. Nhờ có xe-xơ-hoi mà đi buôn bán kiếm ăn. Nếu hàng xe không vì cơ thâm này mà định giá xe theo hai-mươi năm trước, thì tổng nghiệp cho dân nghèo làm đê. Giá xe hai - mươi năm trước:

- Saigon-Cholon. 0.08, Saigon-Govap. 0.08, Đê lại 0.08 + 0.05 = 0.10. Nếu Chánh-phủ vì thê-cuộc, vì dân nghèo, muốn hạ giá xe-diên và xe-đô như Việt-Hồng-Trương, vì hàng xe sơ-lô, nài nỉ cho bán-giá định bằng giờ, thì Bôn-báo, vì lòng Dân, xin hàng xe diên đê quyên cho thầy thợ cũng người buôn bán bán bung như vậy: Từ 5 giờ tới 7 giờ sớm mai là giờ người đi làm công, kể đi buôn bán, xe diên và xe-hoi ăn phân nửa giá; Từ 11 giờ tới 12 giờ, giờ về, ăn phân nửa giá; Từ 1 giờ tới 2 giờ rưỡi, giờ đi, ăn phân nửa giá; Từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi, giờ về, cũng ăn phân nửa giá.

Chuyện vui...

II. Thờ trước Tân quan: Ông Mờ trước xin có làm thông báo, sau vì có bệnh xin nghỉ. Một ngày, ông đi có làm báo-trước một ngày kia. Niềm người quen biết hay tin ấy, kể thì gọi tới một mình người làm thông công. Trong số họ trước tân quan, có một người gọi có y kên ngoe Ông Mờ như vậy: «Chức cũ của anh đi là vinh-đê rồi, mà nay có chức mới nữa là!» cũng tiền vinh-đê. Vậy thì có cái mới mong anh và của của anh... «Anh mới chức cũ chức lơn anh... Ông Mờ đọc xong, liền viết thư phàn nàn; «Anh nghĩ công việc viết về chức mới, tôi cảm ơn anh nhiều lắm.» «Vay tôi đồng xin bất chức anh... mà của của anh sẽ có chức cũ này, chức cũ này người ta cho vậy!»

Hội chợ Lạc-thiện

Hội Lạc-thiện ở Trưng-kỳ lâu nay đã thành danh tiếng về việc từ thiện và các công việc xã hội. Hội này đã tổ chức một cuộc họp tại trường Trưng-kỳ, tại đó có các vị khách quý, các vị đại diện của các cơ quan và các đoàn thể. Hội này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

TỈNH CANTHO Một cuộc Chợ-phien

Ngày 8 và 9 April 1933 (14 và 15 rằm tháng ba Ất Dậu) Cuộc Chợ-phien này thật là đẹp và có nhiều người tham gia. Cuộc chợ này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

CHƯƠNG TRÌNH các cuộc chợ

- 1- Gian hàng của các thương gia Cantho. 2- Gian hàng Phước-thiện (các của các thiện-nhân Tây và Nam). 3- Gian hàng bán các sản-vật của 5 quốc trong Việt-Nam. 4- Gian hàng bán các sản-vật của 5 quốc trong Việt-Nam. 5- Hải bộ Anam và hải quân Cao-mên. 6- Đại hội Việt-Nam và danh báo Laogay. 7- Mua vật (Tôn) và trưng bày tại trong gian Tennis Nam-kỳ về thể dục. 8- Về số cuộc chơi đê-ô. 9- Kịch về (drama) mô phỏng các sự kiện về trưng bày của chú-thần. 10- Cuộc thi tại Yo-Yo. Các của nhiệm-vụ và tranh tài về thể dục Ping-pong. 11- Đại hội nam giới. 12- Trưng bày các vật. 13- Trưng bày - trưng bày - trưng bày. 14- Trưng bày các vật trưng bày. 15- Trưng bày các vật trưng bày. 16- Trưng bày các vật trưng bày. 17- Các cuộc chơi kỳ lạ chưa từng thấy. 18- Trưng bày các vật trưng bày.

Buà xe máy đạp

Cuộc đua Cap-Xuan-lô-Saigon của hàng thuốc JOB là một cuộc đua rất đẹp và có nhiều người tham gia. Cuộc đua này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

PHÂN THƯỞNG ĐIỀM

Bảng «Au Tisseur» sẽ hiện hai bảng «Sông-Hương» cho người nào đi mua khi mà tới chỗ các Lang-lôn, còn 15 ngàn thuốc mô thi Xuân-lê. Ông Berlir, quan Phòng lý Hội Công-đồng Thành phố Saigon, sẽ cho một món đồ 20 đồng bạc, cho người nào đi mua khi mà tới chỗ các Lang-lôn, còn 15 ngàn thuốc mô thi Xuân-lê.

Chợ phien!

Mùa chợ phien đã tới. Dân chúng có chợ phien. Chợ phien là một cuộc vui rất giầu có và nhiều thú vị. Chợ phien này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

Thương-cong qui tể hội

Nhơn dịp lễ Thanh-minh, có lễ hội rất giầu có và nhiều thú vị. Hội này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

Muon ban

Một cái xe-hoi Fiat, type 500 7 mã lực - 5 chi rô-mô - Bề ngoài rất đẹp và có nhiều thú vị. Xe này đã thu được một số tiền lớn để làm việc từ thiện.

Giánh hát Phước-cường

Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe người ta hát-phở-nôm ở Đê-Huyền. Họ hát về mùa xuân và các sự kiện của mùa xuân.

Bung lăm dạ chịu HEN TRUONG

TÂN-THÁI-SOVI (Mạt-tiểu)

BỒN-HỒI

TỔNG CỤC

VI - GÀ



NÀY THUỐC CHỦ DANH CHỮA BỆNH ĐAU LƯNG

THUỐC VIÊN FOSTER chữa khỏi bệnh đau lưng do thần kinh ra. Là cũng là thuốc thần dược nhất để chữa bệnh này. Nó có tác dụng rất mạnh, bệnh nhức xương, bệnh sưng mủ mắt. Là con của nước tiểu đen, hay vàng, hay như cứt voi, thì nên dùng ngay THUỐC VIÊN FOSTER. Nó cũng dùng THUỐC VIÊN FOSTER thì không những bệnh sẽ khỏi hẳn, mà mình thì thấy chóng khỏe, như những kẻ tìm việc. Các bà lớn sẽ khỏe, hay mệt mỏi không nữa hay ngủ nghỉ, nói tóm lại nên sử dụng THUỐC VIÊN FOSTER.

Một Hộp 850 **PILULES FOSTER** Hai Hộp 1450
CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG
Ban tại các hãng bán thuốc tây và gửi mua tại nhà H. BINAC, Phnôm, số 25 Phố Ferdinand, PARIS.

NƯỚC MẠCH SUỐI LANGSA HIỆU

VICHY CÉLESTINS

NƯỚC TRƯỞNG LÀNH CÁC CHỨNG

Nhức xương cốt, bệnh hay nước đái, đau mình nhức gán, đi lộn cộn có cát, đau lỵ-léo

CÁC VỊ SÁNG HIỆU VICHY-ÉTAT

SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Điểm vị rất lấy trong nước mạch chế ra để pha làm ra nước uống Uống hai ba liều, khi ăn rồi thì đi tiểu vàng Đủ cho một người làm ra nước mạch hơn đủ, uống cho ăn mau tiêu

CHỢ CHỢNG LÂM ĐỒ GIẢ MẠO, BẮT CHỢNG

*Si vous voulez
avoir de la joie de vivre, de bonnes
réclamations, de Graines pour billard, fra-
tion de livres, de la zing pour acheter,
pour annoncer commercialement,
l'huile, au pastel & à
laquarelle etc...*

Imprimerie de UNION
NGUYEN-VAN-CUA
57 rue de la République
SAIGON

THUỐC NHỨC ĐẦU ASPIRINE DES USINES DU RHONE

CHỮA KHỎI NHỨC ĐẦU BỆNH CẢM BỆNH GHÍP CÁC CHỨNG ĐẦU NHỨC

Thuốc này trị nhận là công hiệu hơn công chế tin

USINES DU RHONE

VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF
Du Docteur RIF

Vệ-sanh TỬU của Lương-y RIF chế ra

Thử thuốc rượu này là vị đại bổ gán có công là trấn kinh tĩnh thần, bổ khí và bao nhiêu chất hữu dưỡng đều cả. Nhưng khi trời cao khi lực suy giảm dễ thấy ngàu xuân đả thần mẫn, hệ thống cơ thể yếu, thì ít dùng rượu này thành công, một uống trước rồi coi như trẻ, lại mạnh hơn xưa.

Còn con nít thì khỏe, đàn bà mới đẻ, có bệnh bạch, có chửa, nhưng lại hao thì thần, ít uống rượu này vào thì mạnh mẽ làm bội, đa một độ sáng, tinh thần trấn kiến.

Giá mỗi ve là ba đồng bạc

Có thể mua tại tiệm thuốc Tây đường Marina số 190-192, Chợ Lớn.

Dépôt Pharmacie Franco-Chinoise 190-192, Rue de Marina, CHINAISE.

Giúp học thêm tiếng Pháp CƯỜI

HOC LÀM PHÁP VĂN

CỦA ÔNG **TRẦN-VĂN-THẠCH**
Cố nhân Văn-hương

Được công chứng hoàn thành ĐÀ BẮN ĐƯỢC 2800 CUỐN TRONG 4 THÁNG

Gởi mua nơi:
Imprimerie-Librairie de l'Union
57 Saigon

NƯỚC MẠCH SUỐI LANGSA HIỆU

VICHY CÉLESTINS

Nước trưỡng lành các chứng

Nhức xương cốt, bệnh hay nước đái, đau mình nhức gán, đi lộn cộn có cát, đau lỵ-léo.

CÁC VỊ SÁNG HIỆU VICHY-ÉTAT

SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

CHỢ CHỢNG LÂM ĐỒ GIẢ MẠO, BẮT CHỢNG

THUỐC HOÀN BỘC HIỆU

MORRHUOL CHAPOTÉAULT

MO-RU'-ON SA BÓ-TÔ

Hãy hơn đầu gán để làm cho khí uống khỏi nhảm.

Nó là một vị thiên hạ hay dùng trị ho gió, ho lao, ho tã.

Nơi các từ tiệm đường Vivienne Paris, mỗi hộp 2 franc.

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREFAUX & MOSAIQUES

Ngành công nghiệp hàng nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng tốt nhất và các vật dụng đều ở Pháp-quốc lai.

Giá mỗi qui từ đến chục, kiểu gạch bóng mờ báy, đẹp lắm. Giá bán rẻ xứng rất nhiều. Xin mời quý hóai bản giá một Bản-lưu ở ghi cho.

VỞ RA THONG THẢ
Hàng ở đường Lacien Lacroixier - Chodul gần trại lính tập 0 mả.

AL-TINH TIÊU-THUYẾT

BẠC MẠNG OAN ƯƠNG

CHƯƠNG THỨ BẢY

Tiểu theo

Vương-hành-Bương nói hết lời như vậy, mà Phay-thân của Thục-Lan nói đó làm là, Vương-hành-Bương nói mỗi hai ba lời, Phay-thân Thục-Lan phải đáp lại mà nói: Bôn nhân là đại sự, không để nói quá quyết một lời, tôi đã nói với Lão-buyn rồi, để tôi trả nghĩa việc này bằng tiếng, bởi tôi muốn trong ngh ngơi với con tôi thỏa thuận, rồi tôi mới giải quyết

việc gì với cưới vậy? Phay-thân Thục-Lan đáp: Lý-thiên-Pủi con nhà giàu, khỏ, dám say như tôi nói với anh mình, công từ mới người thập mà vịn với cho con, chẳng bao giờ vịn được, tôi thấy vậy mà buồn cười hết sức, con không phải có việc vịn cưới, vì tôi nghe Ma-nhơn (Vương-hành-Bương) thuật chuyện lại rằng: Liên-Pủi và Thục-Lan đồng học một trường, hai đang đi sẽ lời nguyện ước, nhất vậy là làm nên từ do lýên ai, chẳng phải chẳng thừe nào, nhưng phong tục lệ phép của nước nhà, thời bọn nam nữ ấy phá một quy cách nam nữ, nói con gái, thì nói phải nam nữ đó, cho nên phải giải việc đi thân thiết với con, thời thân thiết ai làm sao tránh khỏi, hiện giờ Thục-Lan đi trong tủi,

không phải thế như xưa, tuy nó và Liên-Pủi hay học mặc dù, liền nó phải tự giải việc Liên-Pủi mới được, thì rầy tôi truyền tin gia-bước cho con, không được cho Liên-Pủi bước vào nhà, vì tôi muốn báo toàn danh tiết cho con gái của mình, làm nghĩa phải có tuyệt Liên-Pủi làm vậy.

Một-thần-Thục-Lan đáp, lại rằng: Ông ơi,..... ông sống lành chí vậy, để tôi phải nói cho anh nghe, Liên-Pủi là một kẻ thương, về chúng một người trung hậu, tôi xem cứ chỉ con chàng đi rồi, chẳng có sự liên lạc nào nữa, chỉ vì cảnh ngộ nghèo nàn, chẳng mang con cưới gia đình của người, nên tôi mới vậy, nó sao có tự tay cho danh, thì có nghĩ một kế lưỡng toàn này, không biết ông hiệp ý hay không hiệp?

Phay-thân Thục-Lan hỏi: Một người kế gì vậy? Một-thần Thục-Lan nói: Nhà mình dư ăn thừa, chỉ có một con chi ken trẻ nhà gan, tôi muốn gả con con Liên-Pủi là học trò nghèo, đáng nuôi trẻ con trong nhà hơn, sự về chúng mình chỉ cần một chút con gái, chẳng muốn con mình đi một về nhà chúng, chỉ bằng cái một cái nhà thì nó gần bên nhà mình, đáng cho trẻ con mình ở đó, nghĩa là về chúng mình không có con trai kế thừa, xem chàng trẻ con của con trai vậy mà, vì có từ nay tôi muốn gả con con Liên-Pủi mười phần, chứ không muốn ken trẻ con nhà khác, và con mình và Liên-Pủi có lời nguyện ước, con đó nó báo chí rồi đấy con của danh, thì có Phay-thân Thục-Lan liền nói mà nói rằng: Cháu cha,..... m người kế

nhà chàng trẻ trong nhà, không thể nào làm vậy được, tuy nhà mình không con trai kế thừa, để có đương chi (cháu ken) cháu bằng bề trên tự do rồi, nên nói chàng trẻ ở trong nhà, không nuôi đương-đặt kín đi nghĩa, vì nó mình nói danh gia, không thể có kế nghĩ nghĩa-suy, với nhà nghèo, tôi đi cực tầy việc của hôn con Liên-Pủi rồi, mả cho nói này nói nọ mà không, ông ta nói như một định làm vậy, vì ông phải nghĩ mình làm vậy, Thục-Lan ở chỗ Lão-trung của anh, không biết song thừe này cái này nam việc Kỳ, một-thần Thục-Lan này thì phóng lên Thục-Lan nói đó, nên chàng Phay-thân này đi nói trên kia, là lại một Thục-Lan này thì Phay-thân của chàng không được tiếp Liên-Pủi như ngày trước nữa. (Mỗi tập)

